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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันอังคารท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ 

โดยส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  และ 
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

ก่อนเปิดการประชุม เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ ่ง ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที ่เกี ่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน  
หรือปัญหาอื ่นใดตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๕ คน เป็นเวลา
พอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                          (ไม่มี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี)  

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๕    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) เลขานุการคณะกรรมาธิการ
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร) 
อนุกรรมาธิการ (พลต ารวจตรี วิชาญญ์วัชร์  บริรักษ์กุล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การนวดไทย 
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage : ICH) 
จาก UNESCO เป็นการแสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก 
ในต่างประเทศ แต่ปัญหาที่ส าคัญของการนวดไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ มีการทับซ้อนกัน

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและพัฒนาการนวดไทยเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ในเรื่องการใช้อ านาจของกฎหมายเกี่ยวกับการให้อ านาจหน่วยงานราชการสามารถก าหนดมาตรฐาน  
การนวดไทยอยู่ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีที่ ๒ การนวดแอบแฝง โดยในสถานอาบน้ า นวดหรืออบตัว 
ซึ่งมีผู้ให้บริการแอบแฝงโดยมีการค้าประเวณีให้แก่ลูกค้า ท าให้เสียภาพลักษณ์การนวดไทย และยังพบว่า  
ผู้บริการนวดให้แก่ลูกค้าในสถานบริการส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพครบ ๑๕๐ ชั่วโมง หรือผ่านหลักสูตรการนวดไทย เพราะพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้นวดไว้  ตลอดจนคณะกรรมาธิการเห็นว่าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการนวดไทย
เพ่ือให้ได้มาตรฐานจะต้องแบ่งแยกอ านาจความรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน คือ ๑) มาตรฐานหลักสูตร 
การนวด การทดสอบความรู้ในวิชาชีพนวดไทย การขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบอาชีพ 
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมอบหมายให้สภาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ๒) มาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย และการให้บริการของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ซึ่งเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เป็นผู้รับผิดชอบ ๓) การผลิต
บุคลากร มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สภาการแพทย์
แผนไทยให้การรับรอง และให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับผิดชอบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการนวดไทย 
เพ่ือก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรก าหนดให้การนวดไทยเป็นศาสตร์ที่มีศักยภาพ 
ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยก าหนดแผนการขับเคลื่อนและเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจให้ชัดเจน เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้มีความต่อเนื่องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ระยะสั้น (๑ ปี) แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ภายใน 6 เดือนแรก ให้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและบุคลากรผู้ให้บริการเพ่ือสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
และภายใน 6 เดือนหลังจากขึ้นทะเบียนสถานบริการเพ่ือสุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 
เรียบร้อยแล้ว ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการตรวจติดตามสถานบริการและผู้ให้บริการให้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย หากปฏิบัติไม่ถูกต้องให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- ระยะกลาง (๒ - ๕ ปี) แก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ทับซ้อนการใช้อ านาจของสภาการเเพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2556 และแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ให้อ านาจสภาการแพทย์แผนไทย
มีอ านาจให้การรับรองหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งของไทยและของต่างประเทศที่สอดคล้องกับการนวดไทย 

- ระยะยาว (๕ ปีขึ้นไป) พัฒนาหลักสูตรการนวดไทยและประวัติความเป็นมาการนวดไทย
เป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากล พัฒนาการนวดไทยโดยศึกษาค้นคว้าและวิจัยการนวดไทยว่ามีผล
สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาอย่างไร และพัฒนาเภสัชกรรมไทยที่ต้องใช้ควบคู่กับการนวดไทย 

๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องค่าจ้างบุคลากรผู้ให้บริการด้านนวดไทย ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ ต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างที่ก าหนด
ตามมาตรฐานฝีมือระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ 3 โดยต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือและรายได้ 
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ของผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้แรงงานด้านการนวดไทยเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ที่ก าหนดตามมาตรฐานฝีมือการนวดไทยแต่ละระดับเป็นรายชั่วโมง เพราะการก าหนดค่าจ้างเป็นรายวันนั้น 
ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการนวดไทย โดยร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ควรจัดท าเครื่องหมาย
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการนวดไทย แสดงบนเอกสารหรือสถานที่หรือติด
สัญลักษณ์ไว้ประจ าตัวเพ่ือให้ผู้ที่ใช้บริการสามารถมาใช้บริการด้วยความมั่นใจว่าสถานประกอบการ 
และผู้ให้บริการมีมาตรฐาน  

๓) ข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมค านิยาม สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและการนวดเพ่ือสุขภาพในมาตรา 3 
แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการในมาตรา 5 แก้ไขอ านาจของคณะกรรมการในมาตรา 9 แก้ไขหลักเกณฑ์ 
การขอใบอนุญาตในมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23 ควรแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2556 โดยแก้ไขอ านาจของสภาการเเพทย์แผนไทยในมาตรา 9   

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าการด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้ส าเร็จอาจต้องใช้เวลาหลายปี 
จึงมีข้อสังเกตว่า ควรเริ่มด าเนินการแก้ไขกฎหมายโดยใช้อ านาจบริหารผ่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขกฎหมาย และในระหว่างรอ 
การแก้ไขกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานควรก าหนด  
เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการนวดไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของสากล รวมทั้งปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีการสนับสนุน น้ ามันนวด สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ ามันนวด
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการนวดไทยขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยา เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรต้องให้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเข้ามาด าเนินการเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมไดอ้นญุาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
แต่ข้อเสนอแนะบางข้อถ้าน าไปใช้อาจต้องมีการรับฟังความเห็นจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการแกไ้ขกฎหมาย
อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้สมบูรณ์ในครั้งเดียว อาจต้องใช้เวลาในการแก้กฎหมายนั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง  
ถึงจะมีความสมบูรณ์และเป็นธรรมในการบังคับใช้ ขอเพียงเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นเพ่ือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะด าเนินการได้หรือไม่อยู่ที่รัฐบาล
สามารถน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด าเนินการต่อได้มากน้อยเพียงใด ถ้าน าไปด าเนินการได้ รายงานที่
คณะกรรมาธิการศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากกับสังคมและประชาชน 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก 
อดุลย์  แสงสิงแก้ว) และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน (พลต ารวจโท  
ศานิตย์  มหถาวร) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายมีขั้นตอนหลายประการ แต่การศึกษา
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้มาจากการลงพ้ืนที่และผลจากการรับฟังความเห็นของสถานประกอบการ  



๔ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เกี่ยวกับการนวดไทย โดยไม่ได้มีอคติหรือมีผลประโยชน์เชื่อมโยงแต่อย่างใด  
แต่ศึกษาเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอย่างแท้จริง  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์
กัมปนาท  ภักดีกุล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การสร้างฝายชุมชนในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ของคนในชุมชน รวมทั้ง 
ลดปัญหาอุปสรรคในการขนส่งจัดหาน้ าจากภายนอกท าให้ประชาชนในชุมชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น 
และในบางพ้ืนที่ยังมีน้ าเหลือมากพอส าหรับการเกษตรด้วยการชะลอและกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม 
การสร้างฝายชุมชนต้องมีขั้นตอนด าเนินการทางวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ 
ส่วนการสร้างฝายชุมชนในพ้ืนที่แห้งแล้งนั้น ช่วยฟ้ืนฟูป่าไม้และสัตว์ป่าได้ เนื่องจากฝายจะช่วยควบคุม  
การไหลของน้ าในแม่น้ าและล าธารด้วยการควบคุมระดับน้ าและชะลอการไหลของน้ าซึ่งจะท าให้ดิน
ตกตะกอนส่งเสริมการก่อตัวของดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยรักษา
ความชุ่มชื้นของดิน ลดการเกิดไฟป่า สนับสนุนการอยู่รอดและการเติบโตของสัตว์ 

ทั้งนี้ การสร้างฝายชุมชนแต่ละแห่งนั้น ต้องเริ่มจากความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน  
ซึ่งชุมชนนอกเขตชลประทานและห่างไกลมักมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาแหล่งน้ า อีกทั้งการแก้ปัญหา  
โดยหน่วยงานภาครัฐ มีข้อจ ากัดทั้งจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และประเด็นทางข้อกฎหมายที่ท าให้
หน่วยงานระดับท้องถิ่นไม่กล้าตัดสินใจด าเนินการ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นทางเลือก  
ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการฝายชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าได้เร็วกว่ารอการแก้ปัญหา
จากหน่วยงานระดับท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว โดยรูปแบบเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วยประชาชน 
ในชุมชนที่ต้องการใช้น้ าเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การก่อสร้าง การบริหารจัดการ  
และการบ ารุงรักษาฝาย โดยมีหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จากจังหวัดและท้องถิ่นเข้ามาให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายหรือการขออนุญาต  

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานและพ้ืนที่ห่างไกล แบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างฝายชุมชน ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๕ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ส่วนภาคเอกชนร่วมสนับสนุนวัสดุหรือเครื่องจักรในการก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะ 
ทั้งด้านเทคนิค กฎหมาย และแนวคิดการบริหารจัดการน้ าและฝายชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

๑) ฝายต้องแข็งแรงพอและความสูงของสันฝายควรให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง ชะลอความรุนแรงของน้ า และลดความสูญเสียช่วงน้ าหลากได้ 

๒) ฝายชุมชนเป็นโอกาสของชุมชนในการมีแหล่งน้ าขนาดเล็กไว้ใช้ เ พ่ือชุมชน  
โดยสามารถสร้างได้ในล าน้ าหรือล าห้วยต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

๓) ความแข็งแรงของฝายขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง ควรปรึกษา
ปราชญ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบเทคนิคของดินด้านวิศวกรรมควบคู่กัน  

๔) ควรพัฒนาแบบมาตรฐานของฝายกึ่งถาวรอย่างง่าย เพ่ือให้สามารถระบายตะกอน
และน้ าขังหน้าฝาย อีกทั้งออกแบบเพ่ือให้สามารถระบายทรายและง่ายต่อการบ ารุงรักษา ซึ่งขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบมาตรฐานฝายขนาดต่าง ๆ  

๕) โดยที่ฝายไม่สามารถสร้างติด ๆ กันได้ทุกที่ ดังนั้น การที่มีหลายหน่วยงานสร้างฝาย
ชะลอน้ าเพ่ือดักความชุ่มชื้นในลุ่มน้ าหนึ่ง ๆ ต้องพิจารณาด้วยว่าแต่ละฝายตั้งอยู่ที่ใด ซึ่งการสร้างฝาย  
เกินกว่าขีดความสามารถ (carrying capacity) ของลุ่มน้ าไม่ใช่แนวทางความยั่งยืน และควรต้องศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในเรื่องนี้  

๖) ควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่ายว่า ชุมชนที่ต้องการสร้างฝายกึ่งถาวร เนื่องจาก
กันดารเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีงบประมาณรัฐมาสนับสนุนในการสร้างหรือต้องรองบประมาณก่อสร้าง  
มาหลายปี ประชาชนในบางพ้ืนที่จึงร่วมกันออกเงินและแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ภาครัฐ 
หรือเอกชน ซึ่งถ้าพื้นที่ใดได้รับงบประมาณจากรัฐแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องสร้างฝายประเภทนี้  

๗) ควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งฝ่ายอนุรักษ์และชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ า
เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าและการขออนุญาตใช้ร่องน้ า ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายเหล่านี้ยังคงรอการแก้ไข
ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าควรเป็นเรื่องระดับจังหวัด ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด เนื่องจากการจัดหาแหล่งน้ านอกเขตชลประทานเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่ทุรกันดาร
ห่างไกล  

๘) การบริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทานและพื้นที่ห่างไกล ด้วยการสร้างฝายชุมชน
โดยชุมชนนี้ เป็นนวัตกรรมองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรต่อยอด ขยายผลไปยังทุกพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งเป็นแบบอย่างรูปแบบการปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่ท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดส าหรับภาครัฐและประชาชน กล่าวคือ เมื่อประชาชนทุกคนร่วมสร้าง ภาครัฐและภาคเอกชน  
ให้การสนับสนุน จะส่งผลให้รัฐได้ป่าคืน ประชาชนได้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน  
เกิดความตระหนักในการพ่ึงพาตนเอง ร่วมมือ ร่วมใจ เข้มแข็งในการเรียนรู้  แก้ปัญหาชุมชนในลักษณะ 
ลดการพ่ึงพาหรือรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ อีกทั้งได้ด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และการน า  
วิถีชีวิตวัฒนธรรมเสมือนรูปแบบการลงแขกเกี่ยวข้าวน ามาประยุกต์ใช้  ก่อนจะสูญหายไปตามสังคม 
แห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ 
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ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า โดยที่การสร้างฝายชุมชนเริ่มจากความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งชุมชน
นอกเขตชลประทานและห่างไกลมักมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาแหล่งน้ า ดังนั้น รัฐควรจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนโดยตรง ย่อมเข้าใจปัญหา  
และความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดีเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุญาตให้สร้างฝายชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้มีอ านาจ 
ในการอนุญาตหรืออนุมัติ ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นที่แท้จริงของชุมชนและลักษณะทางกายภาพ  
ของพ้ืนที่ที่จะขอสร้างฝายชุมชนด้วยมิใช่พิจารณาข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนไม่สามารถแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายชุมชนมาปรับใช้ได้เอง 
ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน โดยไม่ต้องรอแต่เพียงงบประมาณจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องพ้ืนที่ 
การก่อสร้างฝาย การเลือกใช้วัสดุ รูปแบบของการก่อสร้าง เช่น การใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างฝาย 
โดยโครงสร้างของฝายท าจากไม้ไผ่  ทั้งนี้ การสร้างฝายต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชน  
และบริหารจัดการรวมทั้งซ่อมแซมกันเองเมื่อฝายเกิดความช ารุด ส่วนการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ 
ให้สร้างฝายชุมชนนั้น เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฝายชุมชน เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ามากกว่าการอนุญาตให้น าพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ดี การสร้างฝายชุมชน
ส าหรับท้องที่ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐสามารถท าความตกลง
เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกันได้ หากฝายดังกล่าวเป็นประโยชน์กับชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างแท้จริง 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติใหส้่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง อันทะไชย) และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
อาชีวศึกษาในลักษณะความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาเกี่ยวข้อง

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบทวิวุฒิ โอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เชื่อมโยงกัน จัดการเรียนการสอนในสาขาที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือแสวงหาแนวทางสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้าถึงระบบการจัดการเรียนรู้ทางด้านอาชีพที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของไทยกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพจากต่างประเทศ ทั้งนี้  
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและขยายผล
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิวุฒิไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น และสร้างความเข้มแข็ง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ควรพิจารณาน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐทั้งหมดเข้าอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันการอาชวีศกึษา 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่วนสถาบันการอาชีวศึกษาควรส ารวจข้อมูลความต้องการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิวุฒิกับประเทศต่าง ๆ 
โดยก าหนดสาขาวิชาชีพ ที่ต้องการท าความร่วมมือให้ชัดเจน เพ่ือการประสานงานไปยังสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ จะได้มีความรวดเร็วขึ้น และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ต้องแจ้งความประสงค์
ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาที่สังกัดและประสงค์ที่จะจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิวุฒิกับประเทศต่าง ๆ  
โดยก าหนดสาขาวิชาชีพที่ต้องการท าความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิวุฒิให้ชัดเจน 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิ 
ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการจัดการศึกษาในต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขา  
ที่ใกล้เคียงกัน นอกจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องเข้ามาท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก  
ในการประสานงานและท าความร่วมมือให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ื อร่วมมือ 
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพของประเทศต่าง ๆ  
องค์กรผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศแล้ว ควรให้กระทรวงแรงงานเข้ามาร่วมเป็นภาคี เพ่ือรับรองอาชีพ
และจัดการระบบข้อมูลสถิติรองรับการท างานภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ทั้งในเรื่องการสมัครเรียน การเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรพึงระวัง
มิจฉาชีพจึงควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน  

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง อันทะไชย) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า 
การศึกษาระบบทวิวุฒิบางสาขาอาจไม่มีเครื่องมือในประเทศ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตร จึงต้องหาภาคี  
ในต่างประเทศที่มีเครื่องมือ เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่ผู้เรียนระบบนี้ได้เข้าท างานในบริษัท
ต่างประเทศ รัฐควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษาที่มีความพร้อม ครูผู้สอน ตลอดจน
นักเรียนที่สนใจ โดยมีทุนการศึกษารองรับผู้เรียน มีหน่วยงานรองรับเรื่องต าแหน่งงานระบบการเรียนการสอน
แบบทวิวุฒิจะเป็นทางเลือกในอนาคตเพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 



๘ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง อันทะไชย) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
การอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร) และอนุกรรมาธิการ  (นางอร่ามศรี อาภาอดุล) 
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหา
ของอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาพความพร้อม
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน การให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน หลักสูตร  
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นโยบายและการสนับสนุนส่งเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน 
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ ส าหรับทางเลือกในการพัฒนาอาชีวศึกษา
เอกชน เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนพิจารณา คือ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา คือ เพิ่มหมวด “การศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน” ในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และออกกฎหมายอาชีวศึกษาเอกชน 
มาใช้เป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ๑) ระยะเร่งด่วน อาทิ รัฐบาลควรออกกฎหมายเพ่ือยกเลิกค าสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๕๙  
เรื่อง “การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน” และย้ายสถานศกึษาอาชวีศกึษา
เอกชนกลับไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ดังเดิม หรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การอ าชี ว ศึ กษ า ให้ สถ านศึ กษาอ าชี ว ศึ กษ า เ อกชนอยู่ ใ นสั ง กั ด ส านั ก ง านคณะกรรมกา ร  
การอาชีวศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ๒) ระยะกลาง อาทิ รัฐบาล
ควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนขึ้น เป็นกองทุนให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา การจัดหลักสูตรหรือเปิดสอนในสาขาวิชาใหม่  ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ระกอบการ
และผู้เรียน และรองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในอนาคต ควรให้ความส าคัญต่อการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่ใช่เฉพาะครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเท่านั้น การสร้างขวัญก าลังใจ
และการสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพครูอาชีวศึกษาเอกชน ๓) ระยะยาว อาทิ รัฐบาลควรปรับ
ภารกิจการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระดับต้น คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนได้ด าเนินการ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินและลดภาระการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ และให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐจัดการศึกษาโดยเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนตามสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๙ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ในระดับกลาง คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับสูง คือ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย) และกรรมาธิการในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ได้ร่วมกันเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีเนื้อหาในภาพรวมเกีย่วกบั
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการศึกษา ซึ่ งเป็นไปตามมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๒  
ของรัฐธรรมนูญ และมีการออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ทั้งนี้ จากการศึกษากองทุน 
เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สรุปได้ว่า โดยที่ยังไม่มี “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ” จึงยังไม่มี 
การขบัเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนและไม่สามารถน างบประมาณจากกองทุนมาเป็นกลไกในการพฒันา 
การอาชีวศึกษาตามที่ก าหนดไว้ อีกทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ไม่สามารถเรียนจนจบการศึกษาได้เพราะขาดทุน
ทรัพย์ หากมีกองทุนจะสร้างโอกาสให้กับคนเหล่านี้ให้ได้รับทุนสนับสนุนจนส าเร็จการศึกษา ส าหรับปัญหา
ด้านกฎหมายได้มีการวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขไว้ ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติม “พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” หมวด ๕ การเงินและทรัพยากร ให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม และแนวทางที่ ๒ 
คือ จัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. ....  
ซึ่งเป็นการจัดท าพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ส่วนประเด็นอันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ “กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา” ประสบความส าเร็จ คือ การสร้างนวัตกรรมการคัดกรองความยากจน จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Information System for Equitable Education หรือ iSEE) มีระบบการติดตาม
นักเรียนทุนรายบุคคลผ่านเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระดมความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชน 
(Innovative Finance) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ระดมทุนจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
และสร้างต้นแบบการท างานร่วมกันในพ้ืนที่  ในการนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น คณะกรรมาธิการ  
จึงมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องการสะท้อนไปยังกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน

๔.๕ รายงานการพิจารณาศกึษา เรือ่ง การขับเคลื่อนกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน กล่าวคือ (๑) ควรก าหนดนโยบาย 
ในการจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ” เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ควรจัดท าแผนงาน งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนดังกล่าว (๓) ควรด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (๔) ควรสรรหาผู้บริหารกองทุน
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งจัดหาบุคลากรประจ าที่มาท างานในส่วนของงาน
กองทุนเป็นการเฉพาะ (๕) ควรวางแผนการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
(๖) ควรก าหนดแผนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินการของกองทุน และ  
(๗) ควรจัดท าการวิจัยเพ่ือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ” มีความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะอาชีวศึกษาเปรียบเสมือนก
ระดูกสันหลังของชาติในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งหากน ามา
เปรียบเทียบกับโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนหรือโอดอส (ODOS) จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกัน   
ฉะนั้น หากจะมีการฟื้นฟู ODOS ขึ ้นมาใหม่ ก็ควรมีการจัดตั ้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาฯ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการพัฒนาอาชีวศึกษาสามารถดึงดูด
เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศได้  อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือการจัดตั้งและด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวด้วย และเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับภาครัฐมากเกินไป  
จึงควรขอความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกสลากพิเศษ เพ่ือระดม
ทุนในการด าเนินการ  ทั้งนี้ ส าหรับกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาฯ ที่จัดตั้ งขึ้น ควรมีความโปร่งใส  
มีคณะกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ และทุนที่มอบให้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาก็ควรเป็นไปตามความต้องการ
ของภาคธุรกิจ เอกชน และการอาชีวศึกษา 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า การระดมทุนเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการอาชีวศึกษายังขาดกลไกในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
และนอกเหนือจากการระดมทุนจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกสลากพิเศษแล้ว เห็นควรให้
มีการก าหนดมาตรการด้านภาษีโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ ๓๐๐ มาเป็นมาตรการในการลดหย่อนภาษี 
ส าหรับภาคธุรกิจและเอกชน อีกทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนควรใช้กลไกการมีส่วนร่วมและภาคี
เครือข่ายมาร่วมด าเนินการ ทั้งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ โดยที่โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้  
ให้ความส าคัญกับปริญญาแต่ให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพนั้นก็ใช้
อาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ฉะนั ้น อาชีวศึกษา  
จึงเป็นสิ่งส าคัญดังถ้อยค าที่ว่า “อาชีวศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา ไม่ม ี

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๒     เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  ได้มีผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยมีประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 
(รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง) ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. (รศ.ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล) และรองผู้อ านวยการ ส.ส.ท.  
(นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม  

ต่อมาประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิ
เสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ (นายนิพนธ์  นาคสมภพ) แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ และประจ าปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พบว่า รายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์และ ส.ส.ท.  
ได้ท าหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ อ านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา ๘ และเหตุผลในการประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า รายงานของ ส.ส.ท.  
ทั้ง ๒ ฉบับ ควรมีการประเมินผลงานด้านประสิทธิผลตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และควรศึกษาวิจัย
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ชมที่เปลี่ยนไปหลังจากรับสื่อของ ส.ส.ท. ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายของ
สถานีโทรทัศน์ ALTV และมุ่งเป้ากลุ่มอายุผู้ชมให้แคบลง และจัดผังเวลาในการรับชมให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มผู้ชมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ชมทั้งประเทศ และควรสร้างรายการ
ให้เป็นเอกลักษณ์ต่างจาก ETV เช่น เน้นรายการที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร การสร้าง Interactive Games 
เป็นต้น และ ส.ส.ท. ยังได้ก าหนดเป้าหมายที่จะสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust Media) ในการเป็น 

๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 และ 2565 ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (ตามมาตรา ๕๒ แหง่พระราชบญัญตัิองค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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สื่อสาธารณะของประเทศ โดยจากส ารวจจากองค์กรต่างประเทศ พบว่า สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ของ ส.ส.ท. 
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อที่น่าไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2564 และเป็นอันดับสอง
ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐ จึงควรศึกษาตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนา 
ให้สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ยังเป็นสื่อสาธารณะที่ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งตลอดไป รวมทั้ง 
ในปี ๒๕๖๕ สถานีได้รับรางวัลในต่างประเทศถึง ๓ รางวัล และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ๑ รางวัล  
เป็นการยืนยันว่าสถานีได้ผลิตผลงานที่ได้มาตรฐานสากลและมีเนื้อหาที่ต่างประเทศให้การยอมรับ จึงขอให้
พัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ ทักษะ และเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อสาธารณะ 
นานาประเทศด้วย  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ชมและผู้ฟังรายการตามมาตรา 45 
หรือจากประชาชนทั่วไปและการปรับปรุงที่ด าเนินการตามความเห็นคิดเห็นที่ได้รับ พบว่าสถานีมีรายการ 
ที่ดีหลายรายการแต่เข้าไม่ถึงผู้ชม จึงควรศึกษาพฤติกรรมการรับชมของประชาชน ปรับรูปแบบการสื่อสาร
การตลาด และควรมีการใช้การตลาดในการจัดผังรายการ รวมทั้งควรมีข้อมูลผู้ชมและผู้ฟังที่อุตสาหกรรม
สื่อมวลชนยอมรับ อีกทั้งขณะนี้ ได้ทราบว่า Thai PBS ก าลังจะลงทุนระบบ 4k และอยู่ระหว่างการทดลอง  
จึงอยากทราบว่าเหตุใด Thai PBS จึงต้องลงทุนในระบบดังกล่าว และการทดลองท าเพ่ืออะไร รวมทั้ง 
การลงทุนระบบนี้ควรเป็นภารกิจของหน่วยงานใด และยังมีข้อสังเกตว่า Thai PBS ควรใช้แอพพลิเคชั่น 
ที่เข้าถึงคนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและมีช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสารบนัเทงิทีห่ลากหลาย
ไว้ด้วยแพลตฟอร์ม Thai PBS ทางเดียว เพื่อสร้างการจดจ าและเข้าถึงได้ง่าย ควรต้องมีกระบวนการจัดการ
ช่องทางการเผยแพร่ที่ดีที่จะท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มส าหรับการเข้าชมย้อนหลัง
ควรจะให้เข้าถึงได้ง่ายและมีความต่อเนื่อง และหากเผยแพร่ไปถึงผู้ชมหลายประเทศจะเป็นพลังแฝงให้กับ 
ประเทศไทย เช่นเดียวกับหลายประเทศที่ใช้รายการสร้างทัศนคติในการมีส่วนร่วม รวมทั้งหากมีกระบวนการ
ผลิตรายการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะท าให้ Thai PBS มีผู้ติดตามชมสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สอดคล้องกับโครงสร้างแผนงานของ Thai PBS ที่จะให้สถานีได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนอีกด้วย 
ประการต่อมาเรื่องสัดส่วนในการเสนอเนื้อหาปี ๒๕๖๔ ให้พ้ืนที่ในการเผยแพร่ข่าวมากถึงร้อยละ ๕๘.๔  
แต่ในรายงานปี ๒๕๖๕ ไม่ได้แสดงสัดส่วนในเรื่องนี้ไว้ แต่สัดส่วนของน าเสนอข่าวแสดงให้เห็นว่า Thai PBS 
ให้ความส าคัญด้านการข่าวเป็นภารกิจหลักของสื่อสาธารณะ ถ้าไปดูโครงสร้างส านักข่าวของ Thai PBS  
ในรายงานปี ๒๕๖๕ พบว่าขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ โครงสร้างดังกล่าวนี้ท าให้มีค าถามว่าหน้าที่และอ านาจ 
ในการบริหารงานข่าวมีข้อจ ากัดในการท างานอย่างไรหรือไม่ สามารถมอบรองผู้อ านวยการให้ สนับสนุน 
งานข่าวได้หรือไม่ การท าข่าวฉุกเฉินจะสามารถท าได้ได้ทันทีหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะเกิดความล่าช้าได้ หรือกรณี 
มีเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องรายงานข่าวให้สาธารณชนได้ทราบทันทีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจสั่งการให้เปลี่ยนตารางออกอากาศจากรายการปกติให้เป็นรายงานข่าวฉุกเฉิน ดังนั้น เสนอแนะว่า
ควรจะต้องสร้างกลไกการประชุมข่าวแบบหลอมรวมและบูรณาการข่าวร่วมกัน และควรจะต้องจัดแผนผัง
โครงสร้างให้ส านักข่าวนี้มีสิทธิที่จะน าเสนอรายการโดยเฉพาะข่าวฉุกเฉินได้ทันที ประการต่อไปเป็นรายงาน
งบการเงินพบว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ผลิตรายการ
อิสระที่ลดลงจากเดิมไปมากในขณะที่ค่าวัสดุสิ้นเปลืองได้เพ่ิมขึ้นมาโดยไม่มีค าอธิบาย และในรายงาน 
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ปี ๒๕๖๕ ไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแทนแรงงานมนุษย์ และในปี ๒๕๖๖ สถานีมีแผน
ปรับตัวสู่ Digital transformation จึงควรมีการเฝ้าระวังและทบทวนลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ความคุ้มค่า
กับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเฝ้าระวังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในช่วงเปลี่ยนผ่านแรงงานจากมนษุย์
เป็นเทคโนโลยีให้ดี  นอกจากนี้ ไม่พบข้อมูลนิติบุคคลที่ ส.ท.ท. เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม
และข้อมูลของบุคคลที่ ส.ท.ท. เข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนในรายงาน จึงควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 
ที่ผ่านมาไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานในปีถัดไป รวมทั้งในรายงานไม่มีข้อมูลรายการที่ ส.ส.ท.ให้การสนับสนุน 
แก่ผู้ผลิตรายการอิสระ ไม่มีข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ ฟังรายการ ซึ่งข้อมูลนี้ควรจะระบุมาตรการ 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วย 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ ว่า ชื่นชม 
ในความเป็นกลางและท าหน้าที่ในฐานะสื่ออย่างแท้จริง มีความน่าเชื่อถือได้ เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 
โดยที่ไม่มีสิ่งอื่นหรือผลประโยชน์อื่นมากระทบ และรายการของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS มีเนื้อหารายการ
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอย่างมาก มีความสามารถในการผลิตรายการที่ให้ความรู้ได้ดี เหมาะสม
จะเป็นโรงเรียนของสังคมที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ชม อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง  
ในบางรายการ เช่น รายการอาหาร ควรเสนอการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไปถ่ายท ามาท าอาหาร หรือมีการ
เพ่ิมเติมแหล่งที่มาของวัตถุดิบเหล่านั้นให้ผู้ชมทราบ หรือรายการ “จากรากสู่เรา” ควรมีการเผยแพร่
ลักษณะของความหลากหลายของคนไทย ชาติพันธุ์ รูปแบบภาษาในแต่ละท้องถิ่น หรือรายการกีฬา  
ควรมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมไม่ใช่แค่รายงานผล หรือรายการข่าวพลเมือง ควรให้นักข่าวพลเมืองวิเคราะห์ 
ในมุมมองของประชาชนในท้องถิ่นที่มีประเด็นหรือที่ประสบเหตุอยู่เพ่ิมขึ้น และไม่ควรเผยแพร่เนื้อหาข่าวใด
ข่าวหนึ่งเป็นเวลานานเกินไป และที่ส าคัญควรจะเพ่ิมการผลิตสารคดีโดยคนไทยให้มากขึ้น และอยากให้
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รักษาความน่าเชื่อถือไว้ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการเกิด 
Fake News และเนื้อหารายการที่ดีควรเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์
ต่าง ๆ เนื่องจากผู้ชมทีวีน้อยลง Thai PBS จึงต้องปรับตัวถ่ายทอดเนื้อหาในช่องทางอื่นให้หลากหลายขึ้น 
และทุกช่องทางควรสามารถเข้าผ่านแบรนด์เดียวกัน คือ Thai PBS เพียงชื่อเดียว เพื่อสะดวกในการเข้าถึง
และง่ายต่อการจดจ า ตลอดจนขอเสนอแนะให้ Thai PBS ผลิตองค์ความรู้เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ในการสร้างทักษะ Critical Thinking ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความชั่งใจ 
ในการรับมือกับการหลอกลวงของมิจฉาชีพ หรือองค์ความรู้ว่าจะท าอย่างไรให้ปราศจากธุรกิจการเมือง 
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งฝากให้สื่อ 
ได้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดความโปร่งใสด้วย 

จากนั้น ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง) ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. 
(รศ.ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล) และรองผู้อ านวยการ ส.ส.ท. (นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า   
ในประเด็นแรกเรื่องสถานีโทรทัศน์ ALTV ที่แนะน าว่า Thai PBS ควรจะจัดกลุ่มอายุของผู้ชมนั้น ปัจจุบัน 
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มีการด าเนินการแล้ว และกลุ่มผู้ชมของ ALTV มีตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา  
กลุ่มพ่อแม่ และกลุ่มครู ซึ่งจะพยายามท าเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรพ้ืนฐานและเหมาะสมกับ 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นที่สอง เรื่องการเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ (Trusted Media) ส.ส.ท. เห็นถึง
ความส าคัญและจะรักษาสื่อสาธารณะของประเทศไทยเอาไว้ ให้ดีที่สุด และจะให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่
ถูกต้อง เพ่ือเป็นองค์กรสื่อที่เชื่อถือได้ โดยจะพัฒนาเครื่องมือที่ เป็น AI มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 
และสามารถที่จะเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น ประเด็นที่สาม เรื่องโครงสร้างข่าวที่ว่าอ านาจในการรับผิดชอบ
อยู่ที่ใครถ้าเกิดเหตุวิกฤตหรือฉุกเฉินขึ้น โดยภาพรวมมีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้ดูแล และในระดับสูงสุด  
มีผู้อ านวยการ ส.ส.ท. ก ากับดูแลอยู่ แต่ว่ากระบวนการท างานจะมีคณะกรรมการหลอมรวมสื่อ  
ในการพิจารณาเรื่องของเนื้อหาต่าง ๆ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินไม่ต้องรอให้ผู้อ านวยการ ส.ส.ท. เป็นผู้สั่ง ผู้บริหาร
กองบรรณาธิการข่าวสามารถที่จะตัดสินใจได้ โดยอยู่บนหลักการและแนวปฏิบัติที่มีไว้แล้ว รวมทั้งในกอง
บรรณาธิการข่าวจะประชุมกันทุกวัน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาข่าวต่าง ๆ และขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงของการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในองค์กรอยู่ คาดว่าไม่นานนี้อาจจะมีรูปแบบโครงสร้าง
ใหม่ที่ปรับให้ Thai PBS บริหารแบบเป็น Content based มากขึ้น ซึ่งถึงตอนนั้นก็จะมีผู้บริหารที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญใน Content ด้านนั้นจริงๆมาร่วมในการบริหาร ประเด็นที่สี ่ เรื ่องการเข้าถึงสื่อออนไลน์  
ของ Thai PBS ให้สะดวกมากขึ้น เรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญของแผน Digital transformation 
คือ จัดทุกบริการ ทุกผลิตภัณฑ์ให้เข้าได้ในช่องทางเดียว เรียกชื่อว่า Project One Thai PBS นอกจาก
สะดวกในการเข้าถึงแล้วยังสามารถทราบได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะท าให้เราสามารถพัฒนาบริการ
ได้อย่างเหมาะสมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกินไตรมาส ๓ ของปีนี้ 
ประเด็นที่ห้า การฝึกอบรมที่มีจ านวนที่ลดลง เนื่องจากมีการปรับไปใช้การอบรมแบบ e - learning ผสมแบบ 
coaching มากขึ้น ท าให้งบในการพัฒนาลดลงแต่ว่ายังคงได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิม และเรื่องการสนับสนุน
ผู้ผลิตอิสระที่ลดลง เนื่องจากในปี ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์โควิด จึงท าให้การผลิตเป็นไปได้ช้า ปี ๒๕๖๕ 
งบประมาณผู้ผลิตอิสระก็กลับมาเพ่ิมขึ้น และนอกจากผู้ผลิตอิสระทั่วไปแล้วยังมีผู้ผลิตอิสระที่มาจาก 
ภาคพลเมือง ซึ่งส่วนนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณ เพราะเป็นผู้ผลิตอิสระที่ใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นเอง ส่วนเรื่องกีฬา Thai PBS เห็นถึงความส าคัญของกีฬาไม่เพียงในฐานะที่เป็นสื่อที่ท าให้คนเก่งขึ้น 
แต่เห็นว่าเป็นสื่อที่เชื่อมความสัมพันธ์และท าให้เกิดสันติภาพ จึงได้จัดโครงการกีฬาในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากเยาวชนในพื้นที่ดีมาก ส่วนเรื่องของ branding  
ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญการจัด branding ของ Thai PBS ซึ่ งขณะนี้ ได้จัด branding เสร็จแล้ว  
ส่วนประเด็นเรื่องหมายเหตุประกอบท้ายงบประมาณในเล่มปี ๒๕๖๕ มีส่วนที่สามารถสแกนอ่านได้ 
ใน QR Code ของแต่ละ section ของตัวรายงาน ส่วนมาตรการเรื่องร้องเรียนที่มีการพิจารณาเสร็จแล้ว
โดยอนุกรรมการพิจารณาและรับเรื่องร้องเรียนนั้น ผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาแล้วน าไปปรับปรุง  
มีมาตรการต่าง ๆ ในการตรวจสอบหรือลงโทษ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในระบบ 4k ชี้แจงว่าข้อเท็จจริง คือ ขณะนี้ยังไม่มีการลงทุน 
ในระบบ 4k เพียงแต่เป็นการทดลองออกอากาศในระบบ 4k เมื่อปลายปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี ๒๕๖๖ 
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ในพ้ืนที่ ๑๐ ตารางกิโลเมตร รอบอาคารส านักงานของ Thai PBS แล้วจัดท ารายงานผลการทดลอง 
ทางเทคนิคให้กับทางส านักงาน กสทช. ส่วนเรื่องของการทดลองในระยะต่อไปอยู่ระหว่างปรึกษาหารือ  
และมีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอทุนในการทดลองออกอากาศไปที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ส านักงาน กสทช. ซึ่งคงจะมีการ
พิจารณาได้เร็ว ๆ นี้ ในส่วนของ Thai PBS ตามแผนที่ทดลองในระยะที่ ๒ ตั้งใจที่จะใช้พ้ืนที่ทดลองออกอากาศ 
ในพ้ืนที่ ๑๖ จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร และเหตุผลว่าท าไม Thai PBS ถึงต้องทดลองออกอากาศระบบ 4k  
เนื่องจาก Thai PBS มีการให้บริการโครงข่ายทีวีระบบดิจิตอล และมีตัวโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้งาน 
ท าให้เกิดประโยชน์ได้อยู่แล้ว อีกทั้งขณะนี้อุตสาหกรรมทีวีมีจ านวนผู้ชมลดลง จึงคิดว่าการทดลอง
ออกอากาศ 4k นั้นเป็นการทดสอบตลาด เป็นการทดสอบความต้องการของผู้บริโภคที่ยังมีความต้องการที่จะรับชม
ทีวีที่มีคุณภาพสูง เป็นการอัพเกรดระบบ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมและกระตุ้นตลาดทีวีให้ผู้ชม
กลับมารับชมทีวีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นโครงการระดับชาติและยังไม่มีการลงทุน เป็นการ  
เห็นร่วมกันทั้งทางฝั่งของผู้ก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรทัศน์วิทยุ คือ ส านักงาน กสทช . และผู้บริหาร
โครงข่าย คือ Thai PBS ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในเรื่องการสร้างองค์ความรู้หรือการผลิตสารคดีเพ่ิมขึ้น 
ขอรับไปพิจารณาด าเนินการในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 
ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงาน
ดังกล่าว โดยผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ)  
เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า ข้อสังเกตในภาพรวมเห็นว่า การระบุรายงานการตรวจสอบบางประเด็นควรพิจารณาว่า ควรจัดให้
อยู่ในการตรวจสอบประเภทใดที่ถูกต้อง ควรระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ประกาศโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๖.2 รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ตามมาตรา 74 วรรคหนึง่ แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการตรวจเงนิ
แผ่นดิน พ.ศ. 2561) 
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ควรเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน  
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ตั้งแต่รายงานการตรวจสอบฯ ในปีที่ผ่านมาแล้ว  และควร
ก าหนดหลักการและวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้วย เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบความคืบหน้าการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดหรือไ ม่ ในส่วนข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่อคณะผู้ตรวจสอบ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับกรมบัญชีกลางที่ได้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบ
โดยมีบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางกฎหมายด้วย เพราะจะช่วยให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และควรมีการแต่งตั้ งบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางกฎหมาย 
เป็นคณะผู้ตรวจในปีต่อ ๆ ไปด้วย และควรระบุชื่อและต าแหน่งของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ชัดเจน  
การด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภาต่อรายงานการตรวจสอบฯ 
ในปีที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจสอบควรรายงานให้ทราบผลการด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการตรวจสอบ 
ตามข้อสังเกตของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการด้วย เพ่ือวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการทราบความคืบหน้า
และหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และกรณีปัญหาใดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในปีที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจสอบ
ควรมีความเข้มงวด โดยควรก าชับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าไม่ควรเกิดกรณีนั้นขึ้นอีกในปีต่อไป  
และหากเกิดขึ้นอีก คณะผู้ตรวจสอบควรระบุประเด็นดังกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
กรมบัญชีกลางแบบมีเงื่อนไข และด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่อไป 
การเสนอรายงานการตรวจสอบ สตง. มีความล่าช้า คณะผู้ตรวจสอบควรเสนอรายงานการตรวจสอบ สตง. 
ต่อวุฒิสภาให้เป็นปัจจุบัน ควรก าหนดหลักการและวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมโครงการตามแผน  
การปฏิรูปประเทศ ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการ
เห็นว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรเร่งแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดบกพร่อง และควรด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามกฎหมาย ควรเร่งหาสาเหตุ วางแผนและหาแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปีให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินการโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแผน 
และเป้าหมายที่ก าหนด ควรเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินโครงการประเมินวินัยการเงินการคลัง  
ของหน่วยรับตรวจ ควรเร่งแก้ปัญหาการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(แห่งใหม่)  และก่อสร้างอาคารอ านวยการของโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติอย่างเร่งด่วน 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบ 
(กรมบัญชีกลาง) และผู้รับตรวจ (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ควรจะต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่  
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และถูกต้องตามหลักวินัยการเงินการคลัง ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ท่ีกฎหมายก าหนดให้ตรวจสอบภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก 
ส่งรายงานการเงินล่าช้า สตง. จึงควรเร่งพิจารณาศึกษาปัญหาของหน่วยรับตรวจว่ามาจากสาเหตุใด  
และควรเร่งแก้ไขปัญหาการตรวจนับพัสดุที่ตรวจไม่พบ และควรมีการก าหนดระบบการควบคุมภายใน  



๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุนควรเร่งแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บและการออกใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบบางส่วนที่มีความล่าช้าโดยเร็ว 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การเสนอรายงาน 
การตรวจสอบ สตง. มีความล่าช้าท าให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของวุฒิสภาไม่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อสถานการณ์ในปีถัดไป สตง. ควรพิจารณาแนวทางที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความเกรงกลัวต่อ สตง. การเบิกจ่าย  
ในแต่ละครั้งจะต้องสอบถาม สตง. ก่อน ท าให้ไม่สามารถน าเงินงบประมาณมาใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอสอบถามถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งส านักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่  
โดยที่ในปัจจุบันมีการพูดถึงการท าหน้าที่ของ สตง. ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  
อาจมีความไม่โปร่งใสและมีการกระท าบางอย่างโดยมิชอบเพ่ือให้ผ่านการตรวจสอบ สตง. มีระบบ  
การควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่กระท าการโดยมิชอบดังกล่าวอย่างไร และมีแนวทางอย่างไรที่จะท าให้
การตรวจสอบบัญชีของภาครัฐมีประสิทธิภาพ ควรต้องมีการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการ  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย 

ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก)  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ)  
และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางเกล็ดนที  มโนสันติ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การตรวจสอบ  
ในปี ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลางได้ก าหนดแผนการด าเนินการตรวจสอบ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วยแล้ว การด าเนินการ
ติดตามโครงการตามแผนปฏิรูปประเทศ กรมบัญชีกลางได้ระบุเกี่ยวกับการตรวจสอบและการด าเนินการ
ทางแพ่งและทางปกครองไว้บางส่วน และขอรับข้อสังเกตของสมาชิกในส่วนอื่นไปด าเนินการเพ่ือให้ 
การตรวจสอบมีความชัดเจนยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางยังคงตั้งนักกฎหมายเป็นคณะผู้ตรวจสอบด้วย โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งที่ระบุชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ชัดเจนอยู่แล้ว การแสดงความเห็นในรายงาน
ผลการตรวจสอบที่มีการระบุเงื่อนไขจะต้องเป็นกรณีที่ตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดอย่างมีนัยส าคัญ หากเป็น
กรณีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจะบันทึกในลักษณะของการตั้งข้อสังเกต กรมบัญชีจะพยายามเร่งรัด  
การด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานให้เสร็จตามกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันตามกฎหมาย และ
กรมบัญชีกลางขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาด าเนินการในการตรวจสอบส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป  สตง. ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
ในการตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เนื่องจากภาพการท างานของ สตง. ในอดีต  
ซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจสอบชี้มูลความผิดและเรียกคืนทรัพย์สิน จึงอาจสร้างความเกรงกลัวต่อหน่วยรับตรวจ 
แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ สตง. 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจด้วย ซึ่งภาพการท างานของ สตง. ในปัจจุบันจึงเป็น
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กัลยาณมิตรที่ดีแก่หน่วยรับตรวจและ สตง. ยินดีให้ค าแนะน า จึงขอให้หน่วยรับตรวจใช้บริการของ สตง. 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความถูกต้องและคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิ์ผล การตรวจสอบโครงการ  
ขนาดใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมากต้องดูแลและตรวจสอบอย่ างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ หากพบการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง สามารถแนะน า ทักท้วงได้ทัน 
ซึ่งจะต้องใช้บุคลากรหลายแขนงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกฎหมาย วิศวกร นักเศรษฐศาสตร์ มาร่วมกันท างาน 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งส านักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ขึ้น สตง. มีมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ 
ที่ประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวดซึ่งหากตรวจพบการกระท าความผิดจะลงโทษไล่ออก และยังมีมาตรการ  
ทางจริยธรรม ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระท าได้ง่าย ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ  
เช่น ใช้มือถือถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวีดิโอและเผยแพร่ผ่านโซเชียล เป็นหลักฐานในการเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้   
จึงได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบให้พึงระมัดระวัง ส าหรับการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
สตง .  มีการแสดงความเห็นต่อผู้สอบบัญชีอย่ างมี เงื่ อนไข เนื่ องจ ากมีการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชี เช่น ไม่มีการตั้งค่าเผื่อส าหรับการด้อยค่าของเงินลงทุน และมีข้อเสนอแนะ  
ไปยังกองทุนฯ ให้เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการควบคุมภายในที่ดี และขอรับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

  

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา 
 

 
ส านักการประชุม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 


